

Số: 188/PGDDĐT

Thị xã Kỳ Anh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

V/v yêu cầu thực hiện công tác phòng,  
chống tai nạn thương tích, đuối nước  
đối với trẻ em, học sinh năm 2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS

Thực hiện các Văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2024; Công văn số 556/PGDDĐT ngày 14/9/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024, Phòng GDĐT yêu cầu các trường học thực hiện các nội dung sau:

### **1. Tăng cường truyền thông về công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, học sinh**

Truyền thông, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; hình thành thói quen, kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong trẻ em, học sinh.

Phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, các tổ chức, đoàn thể với gia đình để nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích đối với học sinh, nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong khi ở nhà vào ngày nghỉ, thời tiết nắng nóng, trong thời gian nghỉ hè năm 2024. Xây dựng các cuộc thi nhỏ, các clip ngắn, tài liệu, tờ rơi, pano, áp phích,.. để truyền thông chuyên sâu về phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.

Trong các giờ chào cờ đầu tuần, các tiết học cuối buổi, Ban giám hiệu, giáo viên phải dành thời gian để nhắc nhở học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, hồ công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Thông qua phần mềm trực tuyến để thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước,...

### **2. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy - học bơi, phòng ngừa tai nạn thương tích**

Thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ dạy, học; trang thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, bể chứa nước, khu vui chơi, hệ thống điện... trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương

tích. Khuyến khích việc lắp đặt camera để theo dõi, quản lý trẻ em, học sinh trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.

Sử dụng hiệu quả các bể bơi hiện có trong và ngoài nhà trường để hướng dẫn tổ chức dạy bơi cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của đơn vị theo quy định.

### **3. Tập huấn về phương pháp dạy bơi, kỹ năng phòng tránh đuối nước**

Tổ chức tập huấn phương pháp dạy bơi, sơ cấp cứu cho người bị đuối nước (*hoàn thành trước ngày 10/4/2024*). Huy động các nguồn lực để tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp dạy bơi, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh.

### **4. Chế độ thông tin, báo cáo**

Các trường học báo cáo số buổi tập huấn về phương pháp dạy bơi, cứu đuối (*số liệu đến ngày 12/4/2024*).

Các thông tin liên quan công tác đảm bảo an toàn trường học và phòng chống đuối nước, đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ email: doanthangtxka@gmail.com.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Ngô Đình Dũng**